



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ประกวดนักร้องแบบรุ่นใหม่ คอนเสิร์ต Long Live The King



คนดังในวงการแฟชั่นมาร่วมงาน วิเทพ มลิกปาน, อีระ ฉันทะสวัสดิ์,
ม.ล.รจนาธร ณ สงขลา, รศ.วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ, บุญอารักษ์ รักขางวงษ์,
ปิยวรรณ ลีละสมภพ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายการตลาด เซ็นทรัล วาย คลับ และโยธิน ธรรมจรัส
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เซ็นทรัล วาย คลับ

วงการแฟชั่นไม่เคยหยุดนิ่ง...ศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) โดยรองศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ประธานศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล จก. เซ็นทรัล วาย คลับ (Central Y Club) โดยปิยวรรณ ลีละสมภพ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด ร่วมสร้างสีสันครั้งใหญ่ด้วยการจัดงานเปิดตัว โครงการประกวดนักร้องแบบรุ่นใหม่ ปี 2550 (THAILAND STUDENT FASHION PROJECT AWARD) หรือ TSFA 2007 เวทีประชันผลงานแฟชั่นจากนักศึกษา 17 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้คอนเสิร์ต Long Live The King เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปีนี้

รศ. วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ประธานศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า "ศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งในปี 2547 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพนักร้องแบบและสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขั้นพื้นฐานและการศึกษา ให้ทัดเทียมการแข่งขันในระดับประเทศ ปีนี้งาน TSFA 2007 เราได้รับการสนับสนุนการจัดงาน

จาก สรรพสินค้าเซ็นทรัล โดย เซ็นทรัล วาย คลับ (Central Y Club) จัดงาน โครงการประกวด นักออกแบบรุ่นใหม่ ปี 2550 ในวันที่ 20 ก.ค.50 ณ.อีเว้นท์ฮอลล์ เซ็นทรัล ชิดลม ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ภายใต้คอนเซ็ปท์ Long Live The King ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงได้นำแนวคิดมาประยุกต์ให้เข้ากับการออกแบบในด้านต่างๆ



โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทเครื่องนุ่งห่ม ออกแบบเสื้อผ้า สภาพสตรีและสภาพบุรุษสำเร็จรูปอย่างละ 1 ชุด 2.ประเภทเครื่องประดับ ออกแบบ เครื่องประดับที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ 80 % วัสดุอื่นๆ 20 % ซึ่งสามารถผลิตและใส่ได้จริง จำนวน 1 ชุด โดยใน 1 ชุด มีอย่างน้อยสองชิ้นและมีสร้อยคอเป็นหลัก 3.ประเภทเครื่อง ตกแต่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นเช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า ฯลฯ ไม่จำกัดประเภท อย่างต่ำ 3 ชิ้น ต่อ 1 คอลเล็กชั่น ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสาขาการออกแบบแฟชั่น-เครื่องแต่งกาย, สิ่งทอ, เครื่องหนัง และ เครื่องประดับ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งผลงานเป็นทีมๆ ละ 3 คน โดยจำกัดสถาบันละ 2 ทีม ในแต่ละประเภทของการประกวด ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงิน สนับสนุนทำชุดสำหรับงานประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 10,000 บาท , เงินสนับสนุนทำชุด สำหรับงานประเภทเครื่องประดับ 8,000 บาท และเงินสนับสนุนทำชุดสำหรับงานประเภทเครื่อง ตกแต่ง 5,000 บาท ต่อสถาบันการศึกษา 10-15 ผลงาน และรางวัลโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ส่งผลงานแบบสเก็ตช์และหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันที่ถึง 27 พฤษภาคม 2550 ตาม หัวข้อที่กำหนดให้พร้อมลงสีบนกระดาษขนาด A3 จำนวนทีมละ 1 ใบ ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ และติดใบส่งผลงานที่ด้านหลังของบอร์ด พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน มายังที่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี ชั้น 8 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดาวน์โหลดและรับใบสมัครฟรี ได้ที่ www.fashionproject.net , www.fashionca.com โทร.02-664-1000 "



ปิยวรรณ ลีละสมภพ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บ.สรรพสินค้า เซ็นทรัล โดย เซ็นทรัล วาย คลับ (Central Y Club) กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพของยังก์ดีไซเนอร์นักศึกษาใน 17 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าแสดงผลงานในการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในเวทีนี้เรายังได้จัดให้มีการประกวดการออกแบบลายเสื้อที่-เชิ้ต สำหรับวัยรุ่นฉลอง 60 ปีเซ็นทรัล ในสไตล์ วาย คลับ และจะนำผลงานของผู้ชนะเลิศไปผลิตเพื่อจำหน่ายใน

วันรอบชิงชนะเลิศของงาน TSFA 2007 อีกด้วย รายได้ที่ได้จากการจัดจำหน่ายเสื้อที่-ซี๊ด เรา จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาวิชาแฟชั่นดีไซน์ต่อไป "

ส่วนไฮไลท์ของงานเปิดตัว THAILAND STUDENT FASHION PROJECT AWARD (TSFA 2007) ยังได้เปิดมุมมองในหัวข้อ "ปรัชญาพอเพียงกับแฟชั่นไทยปี 2007" ได้เชิญนัก บริหารการตลาดเจ้าของ แบรินด์ดังและหลากหลายดีไซเนอร์ไฟแรงผู้มีชื่อเสียง ได้แก่ ปิ ยะวรรณ ลีละสมภพ , อีระ ฉันทะสวัสดิ์ , ม.ล.รจนาธร ณ สงขลา และอาจารย์บุญอารักษ์ รักษา วงษ์ มาร่วมสนทนา